

# บขบ.: ไก่ล้นกลือกินค่าง?



ตมมาจนกระทั่งวันนี้ ท่าที่อันโหดของพรรคประชาธิปัตย์-พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างคือนิ่งคิดค้อยันมาเกือบครึ่งศตวรรษนั้น

**เริ่มถกอันกลายเป็นท่าที่อันและเลื่อนที่อิงกระจำงัดขึ้นทุกขณะแล้ว!**

ท่าที่อันและเลื่อนที่วันนี้ กล่าวจำเพาะในกรณีที่กำลังถกอยู่ในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงในยามนี้ ก็คือ การคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าฯ กทม.

หลายคนที่เริ่มไม่แน่ใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ หรือ **'ปชป.'** ยามนี้ตกอยู่ในภาวะ **'จนตรอก'** หรือไร?

เหตุใดจึงหา **'คนดี'** ที่มีมือและความน่าเชื่อถือมาเป็น **'ตัวแทน'** ที่ทรงเกียรติได้ยากยากหาเข็นนัก?

ทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา พลพรรคสำนักพระแม่ธรณีแห่งที่ใดกล่าวโอ้อวดกับสาธารณชนครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพรรคของตนมีดี **'คนคุณภาพ'**

อันหมายรวมถึงบรรดา **'ผู้แทนฯ สอบตก'** น้อยใหญ่ทั้งปวง

หลายคนที่ว่านี้ ไม่จำเพาะแต่ประชาชนคนนอกทั่วไปเท่านั้น หากทั่วทั้งรวมถึงบรรดาคนในพรรคประชาธิปัตย์เอง ซึ่งเป็นถึง ส.ส. ส.ก. และกระทั่ง ส.ช. อีกด้วย

**ต้นเหตุที่นับถุกตั้งและสั่งสมมานานมา ด้วย การ 'อ่อนแก้ว' ภายในกันเอง**

โดยการไม่แสดงท่าทีอันชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและอนาคตของ **นายพิจิตต รัตตกุล** หรือ **'ดร.โจ'** ผู้ถือได้ว่าเป็น **'ลูกหม้อ'** หรือ **'เลือดแท้'** ของครอบครัวประชาธิปัตย์อย่างไม่ชัดเจนแม้แต่น้อยนิด

ทั้งที่ **'ดร.โจ'** ได้แสดงเจตนารมณ์อันเด่นชัดเสมอมาว่า จะขอรับใช้ชาวนครหลวงด้วยการเป็นผู้ว่าฯ กทม. และหันหลังให้กับการเมืองระดับชาติหรือการเลือกตั้ง ส.ส. โดยสิ้นเชิง นับแต่พ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และพลัดห่างจากการนั่งเก้าอี้เจ้าสำนักเสาชิงช้าครั้งแล้วสุด

ชั่ววัยในขณะที่ยัง **นายพิจิตต รัตตกุล** ประกาศเจตนารมณ์เช่นนั้นอย่างเปิดเผยและชัดเจน ผู้นำพรรคและและสมาชิกระดับบริหารของพรรคกลับกวาดสายตามองหาคนอันเหมาะสมชดเชยใจอย่างรีบๆ

ขณะที่ **นายพิจิตต รัตตกุล** เชื้อมั่นในตนเองและเร่งสร้างผลงานให้ประชาชนชาว กทม. โดยยอมรับอย่างคดเคี้ยว กลุ่มสมาชิกระดับนำของพรรคประชาธิปัตย์กลับไม่เชื่อมั่นและหมั่นแกล้งอยู่ในที่

ดังจะเห็นได้จากกร **'ปลอญขาว'** เพื่อหยั่งเชิงและดูท่าทีของ **'ผู้ต่อสู้'** ทุกพรรคและทุกคน รวมถึง **'ดร.โจ'** อย่างมีอรรถปฏิเสดได้

ดูคดเคี้ยวใหม่ดูคดเคี้ยวใหม่เรื่อยๆ ในรูปการของข่าวกรองคดเคี้ยวข่าวกรองนั้นแค่ **พ.อ.วินัย สมพงษ์, คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์, นายอากร สุนทรศุกุ, พล.ต.ล.เสรี เตมียาเวส, นายปลอดประสพ สุรัสวดี, นายมีชัย วีระไวทยะ, นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง**

และล่าสุดก็หุ่ **'มาร์ค'** หรือ **นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** ซึ่งจำตัวได้ปกป้องตัวเองด้วยการประกาศไม่ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. อย่างเด็ดขาด แม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีมติออกมาให้เป็นเช่นใดก็ตาม

ความจริงแล้ว ในการสมัคร ส.ส. ครั้งล่าสุดนี้ **'มาร์ค'** ก็ถูกกดดันไม่ต่างไปจากที่ **'ดร.โจ'** ได้รับจนกระทั่ง **'ดร.โจ'** ถึงกับตัดสินใจประกาศสละสภาพให้แก่มั่นเองในที่สุด

**ภาวการณ์เดียวกับที่ท่าให้นายอภิสิทธิ์ตัดสินใจย้ายเขตของสมัครจากเขตเดิมที่มีความแน่นนอนไปยังเขตใหม่ที่มีอัตราเสียงสูงยิ่ง เรื่องราวที่ก่อกวนจึงเป็น**

อัน **'พัน'** ไป

หากบังเอิญว่า **นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** เกิดพลาดพลั้งไม่ได้รับการเลือกตั้งในคราวที่แล้วก็ใช่ว่าบรรดาพลพรรคระดับของสำนักพระแม่ธรณีจะมีอาการอินคือน้ำระอาะไรนัก

จึงก็เป็นเช่นกับที่นักการเมืองรุ่นพี่แห่งสำนักเดียวกันได้รับมาอย่างซึ่งแก่โรยแล้วแล้ว

กลยุทธ์ในการเล่นการเมืองภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่สำคัญก็คือ การกดดันสร้าง **'เหยื่อ'** เพื่อเสริมและขยายฐาน

**'เหยื่อ'** รายไหนทนได้ผู้จะต้องอาศับในบุญคือไป ส่วน **'เหยื่อ'** รายไหนทนไม่ได้ ก็จำต้องไปแจ้งเกิดในใหม่คือไป

จะเป็นเรื่องโชคหรือโชคร้ายที่สุดจะบรรดาได้ ที่บังเอิญยิ่งกว่า **'เหยื่อ'** แต่ละรายส่วนใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วก็ประสพผลสำเร็จตามควรแก่ฐานะอาทิ

**พล.ต.ม.ว.ว.ศึกฤทธิ์ ปราโมช** - อดีตนายรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก็ถึงแก่มรณกรรมทางอุปรภพแล้ว.

**นายสมัคร สุนทรเวช** - รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุัน, **ร.ด.อ.เฉลิม อยู่บำรุง** - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพรรคมวลชน

หรือนักการเมืองที่ยังอยู่ในความสนใจของประชาชนอย่าง **นายอุทัย พิมพ์ใจชน** - อดีตประธานรัฐสภา และอดีตหัวหน้าพรรคเอกภาพ, **นายวีระ มุสิกพงศ์** - หัวหน้าพรรคดำรงไทยและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

หากรายต่อไปอาจเป็น **นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** ก็มีใช้เรื่องแปลกใหม่อะไร

ครั้น **นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** ได้ **'ตัดบท'** ในการหันตนเองลงเป็นนักการเมืองท้องถิ่น, ในการจึงก้าวเจ้าสำนักเสาชิงช้า ด้วย **'วิสัยทัศน์'** หรือการมองการณ์ทางการเมืองในอนาคตอย่างแจ่มกระจ่างแล้ว ดูเหมือนว่าหนทางของพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งเรียวลีบตีบตันเป็นลำดับ

บุคคลที่ถูกปล่อยข่าวออกมาก่อนหน้านี้จึงกลายเป็น **'ทางจำเป็น'** เพียงสาเหตุเดียวที่เหลืออยู่

และบุคคลที่ถูกคัดเลือกคนนั้นก็ป็นเสมือน **'ภาวะจำยอม'** หรือ **'เหยื่อ'** ทางการเมืองชั้นต่ำสุด!

วันนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ แทบจะกล่าวได้ว่า **'ทางชนะ'** วับริ้ง แต่ทว่า **'ทางแพ้'** อย่างมีศักดิ์ศรีคงถูกแสวงหาและแห้วดวงอย่างสุดชีวิต

**'คนนอก'** ที่ประชาธิปัตย์พิธรมองอยู่แต่ละคนเชื่อว่าเป็นคนดี เพียงแต่อาจไม่ถึงขนาดหรือไม่อยู่ในจังหวะที่กรุงเทพมหานครจะยอมรับให้มานั่งป็นประมุขของมหานครก็ได้

ขณะเดียวกับที่ **'คนใน'** จะมีอยู่สักกี่คนที่ใจถึงและกล้าหาญชาญชัยพอที่จะก้าวออกมาต่อกรและกว่ำศึกอันใหญ่ แะ ครั้น โดยเฉพาบรรดา **'ส.ส.สบตก'** ผู้ผ่านการทดสอบความไว้วางใจมาแล้ว

ยามนี้ สำหรับพรรคประชาธิปัตย์แล้วมองเห็นอยู่ก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวกรุงเทพฯ อีกครั้ง เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อคราวที่ **พล.ต.จำลอง ศรีเมือง** - **'สินค้านักบะดิน'** แห่งกลุ่มรวมพลังธรรมหรือพรรคพลังธรรมในวันนั้นเคยสร้างมาเมื่อทศวรรษก่อน

ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่พอจะกอบกู้เกียรติภูมิอันสูงเด่นของพรรคประชาธิปัตย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้และที่สำคัญก็คือ เป็น **'ผู้ต่อสู้'** ที่ถูกคู่และสมศักดิ์ศรีที่สุด

หากว่ามี **พล.ต.จำลอง ศรีเมือง** คือผู้หนึ่งของผู้จึงจ้อยอยู่ในสังเวียนด้วย

ไม่ต้องเสียเวลาอ่อนวอนจนจ้อใครคนไหนเสียที่ยังไหว

บุคคลที่ว่าก็คือ **นายชวน หลีกภัย** หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นเอง

เพียงแต่ว่า นาย (หัว) **ชวน หลีกภัย** และพลพรรคประชาธิปัตย์ใจกล้าและใจถึงพอไหม?

และยิ่งกว่านั้นก็คือ มีความคิดที่เสียสละและมีจิตสำนึกในการกอบกู้เกียรติภูมิของพรรคในยามที่พรรคอยู่ในภาวะตกต่ำเช่นนี้หรือไม่เท่านั้นเอง?

**คนอื่นนอกเหนือจากบุญชูแล้ว-ยากเสียยิ่งกว่ายาก**